

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc
với UBND huyện Lý Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn huyện**

Ngày 28/5/2021, tại trụ sở Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Lý Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và một số phòng, ban trực thuộc UBND huyện Lý Sơn.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những đề xuất, kiến nghị; ý kiến đề xuất của lãnh đạo huyện Lý Sơn và ý kiến phát biểu của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo, như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua

Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện, huyện Lý Sơn đã đạt được những thành tựu phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kinh tế của huyện tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng nhanh và chiếm trên 50% cơ cấu kinh tế; hầu hết các ngành kinh tế đều tăng trưởng; cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương; mức thu nhập bình quân của người dân (45 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ giảm nghèo hàng năm,... đều khá cao; môi trường ngày càng xanh, sạch; đời sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch chưa chặt chẽ; quản lý trật tự xây dựng còn lỏng lẻo; quản lý vệ sinh môi trường chưa đảm bảo; một bộ phận công chức hành chính của huyện chưa đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay; chưa tận dụng và khai thác hết nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy Lý Sơn phát triển; du lịch - ngành kinh tế chủ đạo của

huyện phát triển còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách,...

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến

Trong giai đoạn 2021-2025, để phát triển huyện Lý Sơn nhanh, mạnh, bền vững, yêu cầu lãnh đạo huyện phải đổi mới tư duy và hành động quyết liệt; phải có sự đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị; có tầm nhìn mang tính chiến lược, dài hạn trong tất cả các chương trình hành động của địa phương. Trong đó, huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bám sát và cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhằm đưa Lý Sơn phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2021-2025.
2. Rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch huyện Lý Sơn cho 10 năm tới (2021-2030), nhất là Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy hoạch được duyệt.
3. Rà soát, cân đối các nguồn lực tài chính từ nguồn phân cấp ngân sách tỉnh, nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện, nguồn khai thác quỹ đất và các nguồn thu trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm (2021-2025). Trên cơ sở đó, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 phù hợp với nguồn lực và nhu cầu, mục tiêu phát triển của địa phương. Trong đó, lưu ý việc đầu tư và khai thác quỹ đất của các vùng lõm trong các khu dân cư hiện hữu phù hợp với quy hoạch xây dựng để vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu về đất ở của người dân trên địa bàn huyện, vừa tăng thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương.
4. Tiếp thu ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành dự họp; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành để được hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại địa phương theo thẩm quyền và quy định.
5. Quản lý chặt chẽ về đất đai trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1821/UBND-NNTN ngày 28/4/2021, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch; đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V, phấn đấu đạt một số tiêu chí đô thị loại IV. Quản lý, sử dụng tài nguyên biển và nguồn nước ngọt tiết kiệm, hợp lý. Tập trung nguồn lực giải quyết có hiệu quả vấn đề môi

trường, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, đất thải nông nghiệp, phế thải xây dựng xung quanh đảo; phát động phong trào toàn dân trên đảo trồng cây cảnh quan để huyện Lý Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp và bền vững về môi trường.

6. Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm thu hút, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn trên địa bàn, tạo đột phá cho phát triển. rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện, tổng hợp, đề nghị Tỉnh xem xét, xử lý đối với các dự án không thực hiện, thực hiện không đảm bảo tiến độ theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

7. Trên cơ sở Kết luận số 02/KL-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, giao UBND huyện Lý Sơn rà soát các nội dung kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến giải quyết các cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Lý Sơn nhưng đến nay chưa được giải quyết, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo. **Thời gian báo cáo trước ngày 15/6/2021.**

8. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh với tinh thần hết sức chủ động, quyết liệt, theo phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.

Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Y tế Quân Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

9. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và người dân. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Giữ vững an ninh, quốc phòng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường bảo vệ chủ quyền vùng biển, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ BT-BM khi có lệnh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 đạt kết quả cao.

III. Giải quyết một số nội dung đề xuất, kiến nghị

1. UBND huyện Lý Sơn chủ động cân đối, bố trí kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách huyện theo quy định tại Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh. Trường hợp, Trung ương hỗ trợ kinh phí bổ sung, tỉnh sẽ phân bổ cho các địa phương, trong đó có huyện Lý Sơn.

2. Về chủ trương, thống nhất bổ sung cho ngân sách huyện Lý Sơn 2.550 triệu đồng để tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lý Sơn năm 2021.

3. Thống nhất về nguyên tắc việc cân đối đủ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ ngân sách cấp tỉnh cho các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Lý Sơn để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản, theo nguyên tắc tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương khai thác tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển.

4. Thống nhất chủ trương thực hiện 04 dự án: Nâng cấp đường cơ động đảo Lý Sơn; Quy tập mô mã nằm rải rác dọc các tuyến đường, khu dân cư và di tích; Nâng cấp, sửa chữa, trưng bày lại các tài liệu, bản đồ, hiện vật tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải; Mua sắm trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Lý Sơn. Trong đó:

- Yêu cầu UBND huyện Lý Sơn cân đối nguồn lực từ nguồn vốn phân cấp của tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất, ngân sách huyện để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của huyện đối với dự án thuộc nhóm đầu tư công và bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện dự án có tính chất sự nghiệp.

- Đối với dự án Mua sắm trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Lý Sơn: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ trong năm 2022, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

5. Yêu cầu UBND huyện Lý Sơn thực hiện cân đối, hoàn trả ngân sách tỉnh khoản kinh phí đã tạm ứng 24,55 tỷ đồng theo quy định tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1888/UBND-KT ngày 05/5/2021.

6. Không thống nhất việc giao một đầu mối quản lý các cảng theo đề nghị của UBND huyện Lý Sơn. Việc tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng các cảng phải thực hiện theo quy định của Chính phủ, Cảng Lý Sơn và Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Cảng Bến Đình sẽ kiến nghị Trung ương giao UBND tỉnh (Sở Giao thông vận tải) quản lý.

Trong quá trình quản lý, vận hành các Cảng, trường hợp có nhu cầu bổ sung biên chế, người lao động, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ưu tiên tuyển dụng người dân của huyện Lý Sơn để làm việc tại các đơn vị.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương việc cho huyện Lý Sơn được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù riêng của huyện đảo như giai đoạn 2015-2020.

8. Đối với việc đề nghị bổ sung biên chế cho huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì:

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc bổ sung biên chế khối Nhà nước trong năm 2021.

- Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nghiên cứu, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết bổ sung biên chế khối Đảng trong thời gian sớm nhất.

9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và UBND huyện Lý Sơn rà soát, tổng hợp, đề xuất giải quyết các nội dung liên quan đến Nhà máy Xử lý chất thải sinh hoạt Lý Sơn, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/7/2021** để tổ chức họp xử lý.

10. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 05/KL-UBND ngày 07/6/2019 và Kết luận số 02/KL-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản trên địa bàn tỉnh. Thời hạn báo cáo **trước ngày 30/6/2021**.

11. Đối với việc xử lý phát sinh khối lượng của dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn: Nội dung này Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 73/VP-TH ngày 15/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; vì vậy, yêu cầu UBND huyện Lý Sơn rà soát, báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

12. Đối với đầu tư tuyến đường từ vòng xoay đi chùa Hang: Đoạn tuyến này là một hạng mục thuộc dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, vì vậy yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ưu tiên đầu tư hoàn thành đoạn tuyến này trong giai đoạn 2021-2022 để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân địa phương và du khách.

13. Đối với việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn thực hiện việc khảo sát, đánh giá và đề xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2121/UBND-KGVX ngày 17/5/2021.

14. Đối với các dự án lấn biển để phát triển quỹ đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân (nơi tổ chức giải đua thuyền truyền thống) và yêu cầu phát triển của huyện. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/6/2021**.

15. Đối với các kiến nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên địa bàn huyện Lý Sơn:

- Thống nhất việc hỗ trợ kinh phí xây dựng bể chứa nước dự trữ chống hạn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1222/STC-NS ngày 11/5/2021. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát kinh phí trồng rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung chậm tiến độ.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị và UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo;
- BQL dự án ĐTXD các CT giao thông tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lý Sơn;
- VPUB: CVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.THvan07.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Xuân Duệ